

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังแกว่งตัวรอบแคบ, รอดูข้อมูลจ้างงานสหรัฐ-แก้หนี้ยุโรป

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้ายังแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบ ขณะที่ตลาดจะรอดูตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐ และความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ของยุโรป เพื่อหาปัจจัยผลักดันตลาดต่อไป

*ยูโรในตลาดนิวยอร์กวันนี้ พุ่งแตะระดับสูงสุดรอบ 1 เดือน เมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ หลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ มูดีส์ อินเวสเตอร์เซอร์วิส ระบุว่ามีความเสี่ยงมากขึ้น ที่สหรัฐจะผิดนัดชำระหนี้ในระยะสั้น หากไม่มีการเพิ่มเพดานหนี้ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้

*มูดีส์ระบุในแถลงการณ์ว่า ถ้าสหรัฐไม่มีความคืบหน้าในการเพิ่มเพดานหนี้ มูดีส์จะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA ของสหรัฐ โดยมีแนวโน้มปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลง

*ข้อมูลเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังของสหรัฐ ก็ทำให้ดอลลาร์มีความน่าดึงดูดใจน้อยลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ขณะที่ความวิตกต่อการสิ้นสุดโครงการผ่อนคลายนโยบายเชิงปริมาณรอบ 2 หรือ QE2 ของธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ในช่วงสิ้นเดือนนี้ ถ่วงดอลลาร์ลงด้วย

*ยูโรปรับตัวขึ้นโดยได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่า เจ้าหน้าที่ยูโรโซนตกลงในหลักการ เกี่ยวกับโครงการใหม่ในการปรับตัวระยะ 3 ปีสำหรับกรีซ ซึ่งจะเกี่ยวกับการระดมทุนภายนอกเพิ่มขึ้น

*ขณะที่รายงานที่ว่า กรีซได้เห็นขอบมาตรการใหม่ ในการลดยอดขาดดุลงบประมาณนั้น ได้ช่วยคลายความวิตกเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ ซึ่งทำให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่เศรษฐกิจสหรัฐแทน

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ จะเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันนี้ ซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่า การจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 150,000 ตำแหน่งในเดือนพ.ค.

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.309 บาท

*09.04 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.28/34 จาก 30.28/32 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.29/36 จาก 30.27/30

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.77/80 จาก 80.88 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4488/90 จาก 1.4481 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"วันนี้คงรอดูตัวเลข non-farm payroll (การจ้างงานนอกภาคเกษตร) ของสหรัฐว่าจะเป็นยังไง ส่วนเรื่องกรีซก็ดีขึ้นบ้าง แต่ก็ยังไม่ชัดเจนทีเดียว บาทก็ยังมีแนวโน้มจะ sideways ต่อไปก่อน" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา มองว่า เงินบาทวันนี้จะยังแกว่งตัวในกรอบ 30.25-30.35 ต่อไปก่อนเพื่อรอดูทิศทางของสกุลเงินยูโร กับดอลลาร์ ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ขณะที่สกุลเงินและตลาดหุ้นภูมิภาค ก็ยังไม่สามารถให้ทิศทางที่ชัดเจนได้เช่นกัน

EXIM
DAILY
NEWS

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้